



ประกาศ เทศบาลเมืองอรัญญิก  
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ/สถานที่ออกกำลังกายบริเวณเลียบบคลองโคกช้าง  
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก  
เลขที่ E ๕/๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ด้วย เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประมูล  
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ/สถานที่ออกกำลังกายบริเวณเลียบบคลอง  
โคกช้าง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ ๓,๐๑๓,๐๐๐.- บาท (-สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนที่ทางเทศบาลเมืองอรัญญิกกำหนด และเอกสาร  
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตามประกาศกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่นิยามว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอ  
ราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ  
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ  
งานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๖,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนหกพัน-  
ห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น  
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่เทศบาลเมืองอรัญญิกเชื่อถือได้ โดยเป็นสัญญา  
ฉบับเดียว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่  
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ  
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ  
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี  
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๑๕ น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยทางเทศบาลเมืองอรัญญิกจะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน และเทศบาลเมืองอรัญญิกจะประกาศกำหนด เวลาและสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบ เมื่อประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติให้เข้าเสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว กำหนดวันประมูลวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๐ - ๑๐.๕๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.muangaranyik.go.th](http://www.muangaranyik.go.th) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๓๗ - ๗๗๓๐ ต่อ ๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ จำนวน ๑๕๐,๖๕๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดั่งระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๕ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นเอกสารประมูลจ้างจนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลฯ ถ้าการนำเช็คเข้ามาฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเงินตามเช็ค ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายณรินทร์ วัฒนกุลชัย)

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก